





Bà hà viêng Giadinh

Bớt ruột 14 căn phố mới giết... Bà hà viêng Giadinh, ở quận Tân Bình...

ĐÔNG-PHÁP THỜI-SỰ

SAIGON KẾCH CHƠI-HO-VI CAO-LANH

Một cái ăn mừng... Ngày 18 Mars 1928 tại làng Mỹ Hòa...

Kỷ niệm giáp 10 năm Thương mại

Nay giáp 10 năm M. François... Nay giáp 10 năm Hội xoắn...

Tàu đi các nước

TAU CHAY VE... Các tàu đi các nước: Claude Cheyette, Claude Cheyette...

Sách loi rỏi lần thứ nhì

QUYỀN Bách-Phân Luật-Giải... 5.000 cuốn trước bán hết rồi...

THÔNG HÀNH TẠI VINH LONG

Các thông hành trên đường Phan... Các thông hành trên đường Phan...

Yết-Pho 15p

Vì lợi ích chung... Yết-Pho 15p: Vì lợi ích chung...

VAN-HOÀ N 85, Rue de Gông -- CHOLON

KINH CÁO: Hieu VAN-HOÀ... Hieu VAN-HOÀ nhận làm đại diện...



Pour soigner vos douleurs... DUBONNET... Không nhà nào mà không có rượu DUBONNET

LỜI RAO

Vào đầu của 24h đất công thổ... Vào đầu của 24h đất công thổ...

THÔNG HÀNH TẠI VINH LONG

Các thông hành trên đường Phan... Các thông hành trên đường Phan...

Đến tuổi 14 căn phố mới giết... Đến tuổi 14 căn phố mới giết...

VE VIỆC TÀI CHANH

Table with financial data: GIA BAC, ME CUC, various bank and company names.

Bình ghê chọc FLORENTINE... Advertisement for Florentine medicine.

CUNG LÀ BÀ HÒA

Lại nghe đầu tra hơn qua... Lại nghe đầu tra hơn qua...

TIỀN CẢN BẢO HẢO

Yết-Pho 15p: Thưa cha... Yết-Pho 15p: Thưa cha, chuyện...

Yết-Pho 15p

Thưa cha, chuyện... Thưa cha, chuyện...

Yết-Pho 15p

Thưa cha, chuyện... Thưa cha, chuyện...

Yết-Pho 15p

Thưa cha, chuyện... Thưa cha, chuyện...











25 triệu đồng-lưu đối với 300.000 vé, xét kỹ ra thật chẳng có là bao! Cứ mỗi người vui nhìn tây đòi đồng : mua mỗi số thì chỉ trong 300.000 người là thầy đủ. Một việc làm đã rất nên có nghĩa, lại may ra còn được lợi muôn vạn. Hỡi ai ơi xin rần sần lòng, mua giúp số « Nam-kỳ Bôn-quốc Đức-Tri-Thế-đục. » cho kịp ngày định xổ (12 Juillet 1928).

**Bởi vậy số bán càng ngày càng thêm một cách lạ thường  
là tại nơi đây bán rong thuốc tốt  
Thiên hạ ưa dùng thuốc của Đại-dược-Phòng L. SOLIRENE**



**Ở đây Đông-Pháp, có nhà này bán rẻ hơn hết  
ở Lục-châu giới thơ mua thuốc, nhiều hay là ít không tinh tiền giới**

**Rượu DUBONNET**  
la rượu đỏ và đường-lạp suô-lê-lê

**Phải ngừa thuốc giả**

Kính lời 16 với lục-châu cũ-lên được rõ : những các thị thuốc. Các đơn huan-tan, của bốn đường đầu là thuốc của ông trưởng VITE-SANDU lên hẳn ra công chợ : họ các thì được nơi này danh sau, mà chế-luyện cho được lớn thiện lớn mỹ, rồi mới đem ra mà cho chúng giúp đời dùng thì ông phải lập mà làm kỹ hậu. Xưa nay các công-mưu người lấy số ngàn muôn mà kíp, khắp cả hoàn của thế giới cũng đĩnh tưng, thì thì bốn đường mừng công-xất chi



Chẳng ai mới đi lại có kíp, gian nê-guê-kết-lê-lô, ở ông kíp lớn hơn hai mươi, còn nó được các thì thuốc rất cứu lên mà chế ra các : họ, của don-huân-ân rồi nó nhai theo hiện THIÊN-DƯƠNG như là (THIÊN... DƯƠNG) huan (THIÊN... DƯƠNG) của vãn... và làm những bao những hồ, những về giống vượn như của bốn đường, mà nó 9-1 làm làm nơi xưa : họ xem cho 13 thì đi bởi kỹ chọn

13 của kíp NHÍ-THIÊN-DƯƠNG, và hình ông phát mốp thì mới khỏ làm đồ giả mạo.

**NHÍ-THIÊN-DƯƠNG**  
38 rue de Canton 38 CHOLON  
Chia nhơn của ông

**THUỐC HIỆU :**

**Capsules de Santal aloés Thomas**



Khi trước ông Lương-y Máterson là chủ một thị thuốc hiệu là Đông-phương Thiên-trước Santal Citrin Inh.

Trong to « Times-báo » tháng Jun năm 1905 trường thì 571, ông Lương-y ay có làm một bài dien-kháp như này :

Thuốc này hay hơn thuốc Copahu & Cubèbe uống nó có lợi mà mùi thơm tho ; đầu uống bao nhiều cũng không phết tí, uống nó rồi chỉ một nước đại phải khác xa nó trong suốt ngày cả thấy hiệu nghiệm nê.

Thật thuốc Santal của người Ấn đang nó đã đứng 25 năm nay, uống nó vào thì lợi thấy rõ thặng.

Trong thị thuốc hoàn này có nhà y Santal của trong Santal làm cho cho hạt of thuốc nhập làm một, mà trợ lực đương cũng là bộ đường bị ra trắng kiện.

Thuốc này để uống làm, để vào ống rồi thì man theo.

**CÁCH DÙNG**

Mỗi ngày uống từ tám hườn cho tới mười hoàn thì chắc lành bệnh lặn, khi kỳ lần mới gì phải men rỏ.

Tại tiệm thuốc Pharmacie principale của ông L. SOLIRENE là bảo chế y học lâm-sai và nhất hạng báo chế g-xanh, ngay nhà hát Tây Saigon có bán

**Thuốc điều**  
**HIỆU « DIAMANT » (HỢT XOÀN)**

Này muốn cho toàn cả xã Đông-phần, người người đều thích dùng thuốc điều kiện Diamant « Hột xoàn », là một viên thuốc rất ngọt, mùi rất thơm tho lại không khổ cũ ; nên ông L'U. C. I. A. ở Saigon, đã ở rồi làm ra, như ai muốn thuốc này thì dùng thì phải ở đánh bài có nhón đặng người hai đặng : họ thuốc. Khi rạn đặng 40 cái nhón, thì hãy đem lại bốn hên mà để lấy một chiếc gưu Coenac hieu Cassenier (couronne) hay là hieu Moyné : nó đặng ; hoặc là lấy thuốc hít cũng được.

Ngay bốn hàng làm thì rao này, ở gần các hên cũng thì Đông-pháp, cho những qui khách có dùng thuốc điều kiện Diamant, và đã có để số nhón, thì phải mua mua đem lại bốn hàng mà để rạn hên thuốc mà dùng ; vì qua hạn ngày 31 Decembre 1927 là ngày chết, thì bốn hàng không chịu thì đòi nhón thuốc nê.

Xin chú qui-khách lưu ý.

**HÀNG**  
**L'U. C. I. A.**  
ở 31, Đường kinh lập, Saigon  
của ông.

**VIN TONIQUE & BI-NOURITIF**

**Du Docteur RIF**

Vệ-sinh TỬU của Lương-y RIF chế ra



Thật thuốc rượu này là vì ai bị gôn cổ ốm là trên kiện tinh thần, hết kỳ là bao nhiều mà cũng uống đặng cả. Nhưng kíp tuổi cao khi lực suy giảm, thì thấy ngày xưa đã thên mãn, thì uống rượu này nó thì đi đặng cả-lên thành đặng, một máy hên thì nó nhai lại mới thấy hên sau.

Các con nhai nhợt, đặng kíp một máy, kíp bực, có chữa, nhưng kíp hên tinh thần, kíp uống rượu này vào thì mới nhai làm một, mà đẹp để uống, hình thần kiện.

**Giá mỗi ve là ba đồng bạc**

Có ở bốn ve thì hên thuốc Tây ở đường Marini ở 190-192, Cholon.

Đé-pôt Pharmacie Franco-Chinoise 190-192 Rue des Marini, Cholon.

**YATRENE 105**

**Thuốc trị bệnh kiết.**

Bào chế riêng cho trong miền nóng nực dùng là một thị thuốc rất thần hiệu mà lại hay hơn các thứ khác.

Sức thuốc này uống nó thì thấy mau hết hên hoi.

Được quyền trong chỉ Đông-Pháp

**Pharmacie Principale L. SOLIRENE.**

Ở ngay nhà hát Tây-Saigon.